

SGG RÕ RÀNG TEMPERED CỬA KÍNH 8MM 10MM 12MM-CE / BS

ISO9001-6206 người-CCC tiêu chuẩn chất lượng

Cửa kính là một loại đặc biệt của cánh cửa và một hình thức đặc biệt của cửa lá. Cửa kính được làm bằng kính thủy tinh hoặc bình thường nổi kính, thường sử dụng dày 12mm bằng kính liệu để sản xuất, việc sử dụng các kính tempered là mạnh mẽ và an toàn. Đặc điểm của cửa kính được xác định bởi các đặc tính của kính được sử dụng. Ví dụ, nếu sử dụng [rõ ràng 12mm kính thủy tinh luyện](#), Cửa kính có một chức năng minh bạch. Nếu sử dụng frosted kính, Cửa kính là với một chức năng bán mờ.

Phong cách của kính:

1. trang trí kính cửa

kính loại kính trang trí cửa: frosted cửa kính, Cửa kính theo khuôn mẫu, Cửa kính khắc axit, lựa cửa kính, Cửa kính nhuộm màu vv.

các tính năng cho cửa kính trang trí:

①.this loại cửa kính với các mẫu khác nhau, màu sắc khác nhau, cảm giác bóng tốt và hiệu quả trang trí tuyệt vời.

②. cùng một lúc, Cửa kính có khả năng chống ăn mòn, dễ dàng để làm sạch, chống xói mòn và đặc điểm khác.

2. an toàn kính cửa

Glass các loại cửa kính an toàn: tempered kính, kính chống đạn, kính dây, lửa kháng thủy tinh và kính nhiều lớp.

Features cho cửa kính an toàn:

①The kính cửa có tốt mặt trời ánh sáng, dễ dàng hấp, cường độ cao, độ ổn định nhiệt tốt, không bay sau khi bị hỏng, không dễ bị tổn thương con.

Cửa kính an toàn ②The có chức năng chống trộm cắp, cháy phòng ngừa một số mức độ.

Cửa kính 3.Energy-tiết kiệm

Glass loại cho cửa kính tiết kiệm năng lượng: kính phản quang, low e glass, cách điện thủy tinh vv.

□Features cho cửa kính tiết kiệm năng lượng:

①.The năng lượng tiết kiệm nguyên liệu thủy tinh với một quá trình đặc biệt và tinting, do đó, đây là loại cửa kính có thể hiệu quả hấp thụ bức xạ mặt trời nhiệt, và đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

②. tiết kiệm cửa kính năng lượng hấp thụ ánh sáng tia cực tím và có thể nhìn thấy, để ngăn chặn những tác động của tia cực tím vào các hồ và mục đích của ánh sáng mềm.

Thông số kỹ thuật:

Cửa kính có thể làm trong hát thủy tinh hoặc đôi kính đơn vị.

Độ dày cho loại cửa kính: 8mm 10mm 12mm vv

Độ dày cho hai loại cửa kính: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm vv

Các loại kính cho cửa kính: [kính thủy tinh luyện](#), [kính nhiều lớp](#), [kính an toàn màn lưa](#), cách điện thủy tinh, axit khắc kính vv.

Kích thước: tùy chỉnh kích thước dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Xử lý các thông tin chi tiết: đánh bóng cạnh, cắt-outs, lỗ khoan

Kiểm soát chất lượng:

Cửa kính được sử dụng rộng rãi trong xây dựng hiện đại, nó là rất quan trọng để kiểm soát chất lượng của các cửa kính. Cửa kính từ Sun Global Glass tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây:

1. kính cửa gập gờ BS 6206 người Anh kính an toàn tiêu chuẩn.
2. kính cửa gập gờ EN 12150 CE châu Âu kính an toàn tiêu chuẩn.
3. kính cửa gập Trung Quốc kính an toàn bắt buộc chứng nhận (CCC) và tiêu chuẩn ISO 9001.

Chi tiết sản phẩm:

Hình ảnh sản phẩm rõ ràng kính cửa kính 8mm 10mm, 12mm:



Quá trình các chi tiết rõ ràng kính cửa kính 8mm 10mm, 12mm:



Dây chuyền sản xuất rõ ràng kính cửa kính 8mm 10mm, 12mm:



Gói và nẹp:



Lời hứa của chúng tôi là rằng bạn nhận được rõ ràng kính cửa kính 8mm 10mm 12mm với tình trạng cao chất lượng và an toàn từ chúng tôi.